

# ‘บ้านปู’ ยืม رأกรกิจ ‘ถ่านหิน-ก๊าซ’ สดใส พาดตัดเกือบ 20 พุพผลิตในรัฐเพนซิลเวเนีย

“บ้านปู” โชว์ผลประกอบการปี 2560 แข็งแกร่ง ดอกเบี้ย การเติบโตต่อเนื่องตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เดินหน้าสู่ การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบ ครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก กวาดกำไรสุทธิรวมประมาณ 7,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่า ตัวจากปีก่อน เผยราคาขาย ถ่านหินเฉลี่ยปรับเพิ่มจากปีก่อน ร้อยละ 38 และค่าระดับราคา ขายทรงตัวสูงต่อเนื่องในปี 2561 ขณะที่การเพิ่มการลงทุนในแหล่ง ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาดัน “บ้านปู” พงาดติดท็อป 20 บริษัท ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพลังงานแห่งเอเชีย รายงานผลประกอบการประจำปี 2560 มีรายได้จากการขายรวม ประมาณ 97,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ประมาณ 20,974 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิรวมประมาณ 7,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าตัวจาก ปีก่อนที่มีกำไรสุทธิประมาณ 1,595 ล้านบาท สาเหตุเพราะราคาถ่านหิน ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็น

ผลจากปริมาณการผลิตถ่านหินที่ จำกัดของประเทศส่งออกหลัก ปริมาณการขายไฟฟ้าที่สม่ำเสมอ ของธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจก๊าซ ธรรมชาติเริ่มสร้างกระแสเงินสด อย่างมีสาระสำคัญจากการเข้าซื้อ ลิขสิทธิ์หลายรายการในปีที่ผ่านมา พร้อมเดินหน้าพัฒนาธุรกิจตาม กลยุทธ์ Banpu Greener & Smarter อย่างเต็มรูปแบบ มุ่งสู่ ความเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยุคใหม่ แบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการ ดำเนินงานในปี 2560 ของบ้านปูฯ ชี้ให้เห็นการเติบโตในธุรกิจของ บริษัทอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมาย ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สำหรับ ธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจถ่านหินมีรายได้ เติบโตอย่างต่อเนื่องตามราคาขาย ถ่านหินเฉลี่ยของบริษัทที่สูงขึ้น ตลอดทั้งปี ทำให้บริษัทสามารถเพิ่ม ปริมาณสำรองจากเหมืองที่มีอยู่ได้ อย่างคุ้มค่า ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมี การขยายการลงทุนในแหล่งก๊าซ ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกาเพิ่มอีก 5

แห่ง ส่งผลให้มีกำลังการผลิตเพิ่ม ขึ้น จึงรับรู้กำไรมากกว่าปีก่อนกว่า เท่าตัว สำหรับธุรกิจกลางน้ำ บริษัท เสริมความแข็งแกร่งด้วยการจัดซื้อ น้ำมันดีเซลที่ใช้ในเหมืองของบริษัท ในอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำกำไรด้วยต้นทุนที่ต่ำลง และ จัดตั้งบริษัท เทรด ดิง ร่วมกับ รัฐวิสาหกิจของจีนเพื่อขนส่งถ่านหิน จากแหล่งผลิตในอินโดนีเซียและ ออสเตรเลีย ผ่านท่าเรือขนาดใหญ่ ทางตอนใต้ของจีน เพื่อจำหน่าย ในบริเวณใกล้เคียง


ในขณะที่ธุรกิจปลายน้ำ เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการเดิน เครื่องอย่างมีประสิทธิภาพของโรง ไฟฟ้าทางสาและบีแอลซีที และการ ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียน รวมถึงความคืบ หน้าในการต่อยอดความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ครบวงจรภายใต้บริษัท บ้านปู อิน ฟิเนอร์จี (BPIN) ผู้ให้บริการวาง ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง อาทิตย์แบบครบวงจร โดยในระยะ เวลา 2 ไตรมาส สามารถมีกำลังผลิต ได้เกือบ 100 เมกะวัตต์ จากเป้ าหมาย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 สำหรับภาพรวมปี 2560 บ้าน

ปูฯ รับรู้กำไรสุทธิรวมประมาณ 7,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย สำคัญประมาณ 6,346 ล้านบาท หรือร้อยละ 398 จากปี 2559 มี กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อม และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) คิดเป็น 32,852 ล้านบาท เติบโต จากปีก่อนหน้า 14,525 ล้านบาท หรือร้อยละ 79

ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 ธุรกิจถ่านหิน รับรู้รายได้จาก การขายประมาณ 89,053 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 จากปีก่อนหน้า และมี EBITDA ประมาณ 26,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า เท่าตัว หรือร้อยละ 109 และราคา ขายถ่านหินเฉลี่ยของปีอยู่ที่ 71.10 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน ตามแนวโน้มของ ราคาเฉลี่ยของถ่านหินในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณการผลิต ที่จำกัดของประเทศส่งออกหลัก เช่น ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ อำนวย ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน ปีที่ผ่านมาของบริษัทดีขึ้นจากปีก่อน ธุรกิจไฟฟ้า มีรายได้จากการ ขายรวมจากธุรกิจไฟฟ้า โอน้ำ และ อื่นๆ ประมาณ 7,331 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,188 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 จากการที่โรงไฟฟ้าทางสาเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 88 เมกะวัตต์ และมี EBITDA คิดเป็น 5,193 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน 5,260 ล้านบาท จากต้นทุนราคาถ่านหินที่สูงขึ้น

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รับรู้รายได้รวมในปี 2560 คิดเป็นประมาณ 1,256 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 747 ล้านบาท หรือร้อยละ 147 และมี EBITDA อยู่ที่ประมาณ 848 ล้านบาท นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา บริษัทลงทุนแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมเป็นแหล่งที่ 6 ในบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่งก๊าซธรรมชาติ Marcellus shale ด้วยจำนวนเงินประมาณ 3,563 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบ้านปู เป็นหนึ่งใน 20 บริษัทผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในมลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตรวม 201 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน



**สมฤดี ชัยมงคล**  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)